

ข่าวเลขที่ 22

23 ธันวาคม 2564

พาณิชย์ปล่อยคาราวานสายตรวจสอบคุมเข้มเครื่องซักรถยนต์ และเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือ

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมให้เกษตรกร โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องซักรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตรของสถานรับซื้อสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ที่มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย จะออกสู่ตลาด กรมฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจวัด ออกตรวจสอบเครื่องซักรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ของสถานรับซื้อสินค้าเกษตร เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุม ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องซักรถยนต์ และเครื่องวัดสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีการปล่อยขบวนรถสายตรวจภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาขาซึ่งตรวจวัดนครสวรรค์

โดยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว จำนวน ๑,๐๗๙ เครื่อง เป็นเครื่องซักรถยนต์ ๖๔๘ เครื่อง เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ๖๐ เครื่อง เครื่องวัดความชื้นข้าว ๒๓๕ เครื่อง เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง ๑๒๖ เครื่อง พบเครื่องซักรถยนต์ผิดจำนวน ๗ เครื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจวัดได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ เครื่อง และได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับอีกจำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นซึ่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนัก เป็นระบบดิจิทัล (เครื่องซักรถยนต์) พ.ศ. ๒๕๕๙

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบอย่างเข้มข้น กระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรม ในการใช้เครื่องซักรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร หากพบว่าสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรแห่งใดหรือผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลง ส่วนประกอบของเครื่องซักรถยนต์ หรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องซักรถยนต์ ในการรับซื้อสินค้าเกษตรให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องซักรถยนต์และเครื่องวัดที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ๑๕๖๙ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานสาขาซึ่งตรวจวัดทั่วประเทศ